
SAMSTARFSNEFND SKÍÐASVÆÐA HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS 
 

Ár 2021, miðvikudaginn 23. júní 2021 haldinn 393. fundur Samstarfsnefndar skíðasvæða 
höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var haldinn í Borgartúni 14, Arnarholti og hófst kl. 08:38. 
Mættir:  Diljá Ámundadóttir Zoega Reykjavík, Magnús Örn Guðmundsson Seltjarnarnesi, 
Kristín María Thoroddsen Hafnarfirði, Halla Karí Hjaltested Kópavogi, Rúnar Bragi 
Guðlaugsson Mosfellsbæ og Björg Fenger Garðabæ. Jafnframt: Magnús Árnason 
framkvæmdastjóri skíðasvæðanna, Ómar Einarsson sviðsstjóri ÍTR, Andrés B Andreasen 
fjármálastjóri og Helga Björnsdóttir skrifstofustjóri sem ritaði fundargerð.  

 
Þetta gerðist: 

 
1. Rætt um stöðu útboðs og framkvæmda. 
 
2. Lagt fram bréf skíðadeildar Ármanns dags. í júní 2021 varðandi skíðaskála félagsins í 

Bláfjöllum. 
 
3. Lagt fram rekstraruppgjör skíðasvæðanna 2020. 
 

Fundi slitið kl. 09:40. 
 

Diljá Ámundadóttir Zoega 
 

Halla Karí Hjaltested Rúnar Bragi Guðlaugsson 
Björg Fenger Magnús Örn Guðmundsson 
Kristín María Thoroddsen 


